



ประกาศสถาบันโภชนาการ

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

ทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต (Professor Visith Chavasit Memorial Scholarship) เป็นทุนที่ครอบครัวจะวะสิต และผู้ร่วมสมทบทุน มอบให้สถาบันโภชนาการ เป็นอนุสรณ์แก่ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เพื่อมอบให้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา โภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน หลักสูตรละ ๑ ทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันโภชนาการ และโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รายละเอียดทุน

ทุนสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรละ ๑ ทุน จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขการรับทุน

ในกรณีที่ผู้รับทุนพ้นสภาพหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องชำระคืนให้กับสถาบันโภชนาการ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ของผู้รับทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

๑. เป็นนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ ๒ (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย ๖๕) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา โภชนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

๒. ไม่อยู่ในสถานะทดลองเรียน และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
๓. ศึกษาและสอบผ่านทุกรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด ในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และไม่มีผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเป็นสัญลักษณ์ D, F หรือ U
๔. มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษา และไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา

การพิจารณา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ที่สมัครขอรับทุนจำนวน ๑ คน ให้เป็นผู้สมควรได้รับทุน ในกรณีที่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันมากกว่า ๑ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

การสมัครขอรับทุน

๑. ผู้สมัครขอรับทุน กรอกใบสมัคร และแนบใบแสดงผลการศึกษา (Grade report/ Transcript) ฉบับล่าสุด ที่มีผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียน ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทาง Google Form ที่ <https://forms.gle/Ghhc7hpG9aS7F74dA> ตาม QR code ที่ปรากฏท้ายประกาศนี้ หรือที่หน่วยบริหารการศึกษา สถาบันโภชนาการ โทร. ๐ ๒๘๐๐ ๒๓๘๐ ต่อ ๔๐๕, ๔๒๐, ๔๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๙๓๔๗ (ในเวลาราชการ) อีเมล inmuea@gmail.com



กำหนดการ

รับสมัคร	ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน	วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
พิธีรับมอบทุน	กิจกรรมวันไหว้ครู สถาบันโภชนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา)

ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ